

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM NĂM 2022



Ảnh: Mạnh Hùng 1



Ảnh: Mạnh Hùng 2



Ảnh: Mạnh Hùng 3



Ảnh: Mạnh Hùng 4



Ảnh: Mạnh Hùng 5



Ảnh: Mạnh Hùng 6



Ảnh: Mạnh Hùng 7



Ảnh: Mạnh Hùng 8

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2026): 1) Toàn cảnh Đại hội; 2) Ông Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phát biểu; 3) Trao cờ thưởng của VUSTA cho Hội KH&CN Mỏ Việt Nam; 4-6) Trao “Giải thưởng Khoa học Công nghệ Mỏ” lần thứ I (Ảnh 4- Giải A; Ảnh 5- Giải B; Ảnh 6- Giải C); 7-8) Các đại biểu tham dự Đại hội

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM

Chúc các bạn đọc một năm mới

***Manh khỏe, Hạnh phúc
và Thành công***

Xuân Quý Mão
2023

CHỦ TỊCH HỘI
TS. Trần Xuân Hòa

CÙNG BẠN ĐỌC THÂN MẾN!

Xuân Quý Mão sắp đến. Đất nước đang chuẩn bị đón chào Năm Mới, để lại phía sau một năm cũ với nhiều suy ngẫm và tự hào. Việt Nam bằng nội lực đã vượt qua mọi trở ngại, dịch bệnh Covid-19 để đạt được tăng trưởng kinh tế năm 2022, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp “Công nghiệp hoá và Hiện đại hóa” của Đất nước. Với tinh thần đó, Tạp chí Công nghiệp Mỏ trân trọng gửi tới Quý Bạn đọc lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Tạp chí Công nghiệp Mỏ- Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam là Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chuyên Ngành Mỏ, xuất bản theo giấy phép số 376/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 13/7/2016, phát hành trên toàn quốc. Ra đời và hoạt động liên tục trong hơn 30 năm qua, Tạp chí Công nghiệp Mỏ luôn kiên trì với tôn chỉ, mục đích của mình là thông tin hoạt động nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu-chuyên giao KHCN và sản xuất kinh doanh ngành mỏ.

Tạp chí Công nghiệp Mỏ đã được phổ biến ngày càng sâu rộng trong đội ngũ những người làm nghề mỏ, những người quan tâm tới nghề mỏ, từ công nhân lành nghề, các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, các nhà quản lý, nhà kỹ thuật đang trực tiếp hoạt động trong ngành mỏ đến các sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các nhà giáo, các nhà khoa học,... đang học tập, làm việc và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực thuộc ngành mỏ và liên quan.

Trong một năm qua, Tạp chí Công nghiệp Mỏ đã đăng tải nhiều bài viết về các lĩnh vực thuộc ngành mỏ và liên quan đến ngành mỏ (khai thác dầu khí, công nghệ-thiết bị mỏ, thi công công trình ngầm, địa chất-trắc địa mỏ, cơ khí chế tạo máy và cơ điện mỏ, tuyển và chế biến khoáng sản, an toàn-bảo vệ môi trường mỏ, khoa học quản lý-kinh tế mỏ,...) với nội dung và hình thức ngày càng cải thiện, được các bạn đọc, các cơ quan quản lý tin cậy và đánh giá cao. Đạt được những kết quả tốt đẹp là nhờ sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả về nhiều mặt của đồng đảo các bạn đọc, các cộng tác viên, các cơ quan, doanh nghiệp thông qua những việc làm cụ thể như viết và gửi bài, đọc và phổ biến Tạp chí, ... Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp Mỏ xin chân thành cảm ơn các bạn đọc, các đơn vị trong và ngoài ngành mỏ về những giúp đỡ quý báu đó. Để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho bạn đọc và hoàn thành nhiệm vụ do Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam giao phó, Tạp chí mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ của các cá nhân, tập thể và các bạn đồng nghiệp.

Nhân dịp Năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão sắp đến, Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp Mỏ xin gửi tới toàn thể Quý Bạn đọc và Đồng nghiệp ngành mỏ và liên quan trong cả nước lời chúc mừng “Năm mới- An Khang, Thịnh Vượng”□

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP MỎ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM HOÀN THÀNH VƯỢT BẬC KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ngày 22 tháng 01 năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2022 là một năm TKV phải đối mặt với vô vàn khó khăn bất thường, nhưng cũng là năm ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh vượt bậc. Dù phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử, nhưng toàn Tập đoàn vẫn luôn đoàn kết, vững vàng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD). Năm 2022, TKV được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UB QLVNN) đánh giá là một trong hai Tập đoàn kinh tế Nhà nước dẫn đầu về tăng trưởng và sản xuất kinh doanh hiệu quả: Doanh thu đạt 168,5 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 7 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Sản xuất than sạch cũng tăng thêm 3,3 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm đề ra. TKV đã cung cấp đủ và kịp thời than cho phục hồi kinh tế sau Covid, nhất là than cho sản xuất điện và phân bón. Tập đoàn còn hỗ trợ đối tác, khách hàng thể hiện tốt vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát thông qua việc giữ ổn định giá bán than sản xuất trong nước trong khi giá than thế giới đang ở mức rất cao; Nộp ngân sách Nhà nước, 21.000 tỷ đồng, tăng 3.450 tỷ đồng; Lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, tăng 2,7 lần, tương đương tăng gần 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Kết quả SXKD kỷ lục vượt bậc mà Tập đoàn đạt được trong năm 2022 là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Tập đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, UB QLVNN; sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và sự nỗ lực của người lao động toàn Tập đoàn.

Phát biểu chúc mừng kết quả đạt được trong năm 2022 của Tập đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UB QLVNN Nguyễn Hoàng Anh và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đề nghị năm 2023, TKV triển khai thực hiện quyết liệt - bài bản - khoa học các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, UB QLVNN tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành, Cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ,... thành các chương



Chủ tịch UB QLVNN Nguyễn Hoàng Anh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

trình, nhiệm vụ công tác đồng bộ; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm, hiệu quả, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời; Phát huy dân chủ, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; sự đoàn kết, thống nhất và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong Tập đoàn; chủ động, tích cực, sáng tạo của các đơn vị.

Thành viên Phụ trách HĐTV TKV Nguyễn Anh Tuấn kết luận hội nghị cần phải phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023, toàn thể cán bộ, người lao động TKV sẽ bám sát thực hiện Nghị quyết số 73 - NQ/ĐU của BCH Đảng bộ Tập đoàn 23; Chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, UB QLVNN, Bộ Công Thương... để xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với diễn biến thị trường, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023; tập trung điều hành SXKD than, đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của Tập đoàn; Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, nâng công suất mỏ, chú trọng công tác quản trị phát triển tài nguyên hướng đến phát triển bền vững; Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình SXKD. Coi đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng song hành cùng các hoạt động sản xuất kinh doanh... □

Nguyễn Bình
(Nguồn vinacomin.vn)

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC NHIỀU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2023

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Tổng Công ty Đông Bắc (TCT ĐB) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tới dự, có Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế và đại biểu đại diện cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Danh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch TCT. Chủ trì Hội nghị, Đại tá Đỗ Mạnh Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT các lãnh đạo TCT.

Năm 2022, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của TCT tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá than nhập khẩu, vật tư nhiên liệu biến động tăng cao trong khi giá bán than cho sản xuất điện từ năm 2019 không tăng, điều kiện khai thác ngày càng phức tạp, chất lượng than xấu, các khoản thuế, phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất,... Trước tình hình trên, TCT ĐB đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, đưa ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả và đạt các kết quả: Sản xuất than 7.279.268 tấn; tiêu thụ than: 9.699.383 tấn; doanh thu 23.000 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 2.900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 590 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.

Năm 2023, TCT ĐB quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, bám sát mục tiêu tổng quát: "An toàn - Đổi mới - Tiết kiệm - Hiệu quả". Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp; triển khai Đề án cơ cấu lại Công ty mẹ - TCT Đông Bắc giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình của Bộ Quốc phòng; duy trì sản xuất ổn định gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường mở rộng quan hệ với khách hàng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới; tăng cường các biện pháp quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện và đảm bảo tốt công tác an toàn trên tất cả các lĩnh vực;



Đại tá Nguyễn Danh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch TCT phát biểu tại Hội nghị

rà soát các dự án đầu tư xây dựng, sớm đưa các hạng mục công trình và dự án hoàn thành vào sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đầu tư; xây dựng nền nếp chính quy gắn với văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hậu cần đời sống, chăm sóc sức khỏe, chế độ, chính sách cho cán bộ, CNVC, lao động; tiến tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất than 6,6 triệu tấn; nhập khẩu và mua than thương mại: 4 triệu tấn; tiêu thụ than: 10 triệu tấn; doanh thu: 23.920 tỷ đồng; lợi nhuận: 600 tỷ đồng; nộp ngân sách: 2.650 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Đình Thăng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của TCT năm 2022. Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, qua đó bước chân vào hàng ngũ các doanh nghiệp đạt được doanh thu 01 tỷ đô la Mỹ với thu nhập bình quân cao thuộc nhóm đầu khối đơn vị sản xuất kinh doanh của Bộ Quốc phòng. Trong giai đoạn tới, TCT cần quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, tích cực giải quyết các dự án còn tồn đọng, sắp xếp lại bộ máy, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nghiên cứu mở rộng hoạt động SXKD theo xu hướng mới, đảm bảo phát triển bền vững □

Nguyễn Bình

(Nguồn: Tổng Công ty Đông Bắc)

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH KỶ LỤC TRONG NĂM 2022

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Petrovietnam với những thành tích ấn tượng trong năm 2022.

Về dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Quản lý vốn nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Năm 2022 vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động rất lớn đến các lĩnh vực hoạt động, song với truyền thống, bản lĩnh, quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam đã đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp; đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện. Các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch năm và tăng trưởng cao so với năm 2021 từ 3% đến 26%, xác lập nhiều kỷ lục mới sau 61 năm hình thành và phát triển. Giá trị thương hiệu Petrovietnam năm 2022 đạt gần 1,3 tỷ USD- duy trì vị trí thương hiệu giá trị cao nhất Việt Nam. Trong đó, sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 11 ngày, năm 2022



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

đạt 10,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2021. Riêng khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày, năm 2022 đạt 8,98 triệu tấn, vượt 1,94 triệu tấn (vượt 28%) kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2021.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, song dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thậm chí khó khăn, thách thức xuất hiện ngày càng nhiều hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của Tập đoàn. Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch năm 2023 với mục tiêu và quyết tâm cao hơn so với kế hoạch năm 2022. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu toàn Tập đoàn là 677,7 nghìn tỷ

đồng (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), lợi nhuận hợp nhất 34 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 78,3 nghìn tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tích, đóng góp của Tập đoàn Dầu khí năm 2022 đối với những thành tựu, kết quả chung của cả nước, nhất là trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Phân tích thêm các nguyên nhân, Thủ tướng nêu rõ, những thành tựu và kết quả có được là nhờ Tập đoàn đã giữ vững, củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất; sự nỗ lực của các đơn vị và đội ngũ cán bộ, người lao động trong Tập đoàn; sự phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương... □

Nguyễn Bình
(Nguồn: pvn.vn)